



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>พบไวรัสชิคาอูร์รอดในอสุจินานถึง 93 วัน</p> <p>วารสารการแพทย์แลนเซต รายงานกรณีพบชายชาวฝรั่งเศสวัย 27 ปีคนหนึ่งที่มีอาการป่วยจากไวรัสชิคา หลังกลับจากประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วได้ไม่นานนัก แต่ยังคงตรวจพบเชื้อชิคาในอสุจิของเขาเมื่อ 9 มีนาคม หรือนานถึง 93 วันนับจากเริ่มแสดงอาการ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดของการพบเชื้อไวรัสยังรอดชีวิตอยู่ได้ในอสุจิ จากสถิติเดิมที่เคยพบ 62 วันหลังเริ่มมีอาการ รายงานซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขจากเมืองตุลุส ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ระบุว่ากรณีใหม่ที่พบ ตอกย้ำว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ไม่ถือเป็นพื้นที่ไวรัสชิคา ระบาดอย่างประเทศไทย ก็อาจติดเชื้อได้ พร้อมกับเตือนผู้ที่มีแผนจะมีลูก ระวังไวรัสชิคาที่ติดเข้ามาในร่างกายได้ ไวรัสคงอยู่ในร่างกายได้นาน และสำหรับผู้ติดเชื้อที่กลับจากพื้นที่ที่ไม่ถือเป็นพื้นที่ระบาด ควรขยายเวลาเฝ้าระวังการอยู่รอดของไวรัสเพิ่มจาก 6 เดือน คนส่วนใหญ่หากติดเชื้อไวรัสชิคา จะไม่เป็นอันตราย หายเองได้ในหนึ่งสัปดาห์ แต่ไวรัสชนิดนี้มีความเชื่อมโยงกับภาวะสมองเล็กแต่กำเนิด และปัญหาต่อระบบประสาทในบางราย การแพร่เชื้อส่วนมากจากถูกยุงลายกัดติดเชื้อกัด ขณะพบผู้ติดเชื้อผ่านเพศสัมพันธ์ครั้งคราวแต่ไม่บ่อยนัก และผ่านสายรกในครรภ์ อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า นักวิจัยในบราซิลพบเชื้อไวรัสชิคาในยุงตระกูลคิวเล็กซ์ (Culex) หรือยุงรำคาญ ในเมืองเรซีเฟ ทางตะวันออกของประเทศ แต่เป็นการค้นพบในเบื้องต้นเท่านั้น ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพในการแพร่เชื้อของยุงตระกูลนี้ เพราะการที่ยุงมีไวรัส ไม่ได้หมายความว่าสามารถแพร่เชื้อได้เสมอไป ก่อนมีผลการศึกษาขั้นนี้ เข้าใจกันว่าชิคามียุงลายเท่านั้นเป็นพาหะ ยุงคิวเล็กซ์ ในเมืองเรซีเฟ มีประชากรมากกว่ายุงลายราว 20 เท่า แต่มีหลายชนิด จากผลการศึกษานี้ พบไวรัสชิคาในยุงคิวเล็กซ์ quinquemascius ขณะผลศึกษาในสหรัฐตีพิมพ์ในวารสารโรคอุบัติใหม่ในสัปดาห์นี้เช่นกันพบว่า ยุงรำคาญอีกชนิด ไม่สามารถแพร่ไวรัสชิคาจากการทดลองในห้องแล็บ</p>	จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิคา	-
นานาชาติ	<p>เด็กในกานานับหมื่นคนถูกหลอกไปใช้แรงงานเยี่ยงทาส</p> <p>ที่ทะเลสาบวอลตา ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดในกานา มีเด็กราว 20,000 คน ถูกบังคับให้มาทำงานหนักเยี่ยงทาสที่นี่ หนึ่งในนั้นคือ แคมพ์สัน เด็กชายวัย 14 ปี ครอบครัวของเขาถูกเขาให้กับชายคนหนึ่งตอนที่มีอายุเพียง 10 ปี เพราะถูกหลอกว่าจะพาไปทำงานขายเครื่องตี แต่กลับถูกบังคับให้มาใช้แรงงานหนักที่ทะเลสาบแห่งนี้ 4 ปีต่อมา องค์กรการกุศล Challenging Heights ได้ช่วยเหลือแคมพ์สันให้หลุดพ้นจากขุมทรอกออกมาได้ ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับพ่อ และมีโอกาสได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง เขาบอกว่าตอนนี้มีความสุขมาก หวังว่าเด็กคนอื่น ๆ จะได้รับการช่วยเหลือออกมาและได้กลับไปอยู่กับครอบครัว</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>บราซิลพบเชื้อไวรัสซิกาในยุงอีกชนิดที่พบตามบ้านคนทั่วไป ทีมนักวิจัยบราซิลพบเชื้อไวรัสซิกา ในยุงรำคาญ ยุงที่พบทั่วไปตามบ้านคนในเมืองทางภาคตะวันออกของประเทศ แต่ยังคงศึกษาเพิ่มเติมต่อ ยุงรำคาญสามารถเป็นพาหะการระบาดของไวรัสซิกาหรือไม่ ทำให้ชาวบราซิลกังวลไม่น้อยว่า พบเชื้อไวรัสซิกา (Zika) ในยุงรำคาญ (Culex mosquitoes) ที่พบทั่วไปตามบ้านเรือนของประชาชน ในเมืองริชชี ทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งถือเป็นเมืองศูนย์กลางการระบาดของไวรัสซิกา พร้อมกับระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้มีความจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของยุงรำคาญในการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา รวมถึงการมีบทบาทของยุงชนิดนี้ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยบราซิลได้จับยุงรำคาญ 500 ตัวมาทำการศึกษา และพบเชื้อไวรัสซิกาในตัวเลี้ยงยุง 3 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมียุงอยู่ 1-10 ตัว การพบเชื้อไวรัสในยุงเหล่านี้ยังไม่อาจสรุปว่า ยุงรำคาญสามารถเป็นพาหะของไวรัสซิกามาสู่คนหรือไม่</p>	<p>จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา</p>	-
นานาชาติ	<p><b>ฝนตกหนักน้ำร้อนปีนี้คร่าชีวิตผู้คนในจีนแล้วกว่า 200 คน และไร้บ้านอีกหลายล้านคน</b></p> <p>ฝนตกหนักในช่วงฤดูร้อนของจีนปีนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 200 คน และสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่ทั่วประเทศแล้วถึง 16 ล้านคน และสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในมณฑลเหอเป่ย์ ทางภาคเหนือ และมณฑลหูเป่ย์ ทางภาคกลางของจีน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 78 คน และสูญหายอีกจำนวนหนึ่ง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลเหอเป่ย์ ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนพังถล่มจากน้ำท่วมเกือบ 50,000 หลัง และมีประชาชนได้รับผลกระทบถึง 8 ล้านคน นอกจากนี้ น้ำท่วมยังทำให้ประชาชนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคม โดยชาวบ้านที่โกรธแค้นต่างกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ไม่ยอมประกาศเตือนภัยล่วงหน้า</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เมื่อโรคมือเท้าปากทำคุณแม่นอนโรงพยาบาลกว่า 10 วัน ย้ำให้ระวังว่าผู้ใหญ่ก็เป็นได้ !</p> <p>โรคมือเท้าปากที่เคยเข้าใจว่ามีแต่เด็กที่เสี่ยงจะป่วย ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนชะล่าใจ แต่ต่อไปนี้ต้องระวังให้มากขึ้นกันแล้วนะคะ เพราะมีคุณแม่คนหนึ่งติดโรคมือเท้าปากจากลูก อาการหนักถึงขั้นผื่นร่วง สูญเสียเล็บมือ เล็บเท้า เป็นแผลพุพองขึ้นลามเกือบทั้งตัว และเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 10 วันเลยทีเดียว โดย Glynisia Yeo คุณแม่ชาวสิงคโปร์ ติดเชื้อโรคมือเท้าปากมาจากลูกชาย ซึ่งเธอก็บอกว่าโรคมือเท้าปากเล่นงานเธอซะเกือบนอนว่เลย เธอจึงบันทึกอาการในแต่ละวันเอาไว้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เราทุกคนตระหนักถึงอาการที่แสนทรมาณของโรคมือเท้าปาก และจะได้ระวังโรคติดต่อกันให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่าโรคมือเท้าปากในผู้ใหญ่เกิดได้น้อยเพียง 1% แต่เราก็ได้เห็นจากกรณีคุณแม่คนนี้แล้วว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาก็ได้อธิบายว่า แม่ร่างกายของผู้ใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้น้อยกว่าเด็ก ๆ ทว่าหากร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากซ้ำ ๆ กล่าวคือ อาจได้รับเชื้อจากใครสักคนมาครั้งหนึ่งแล้ว และได้รับเชื้อไวรัสตัวเดิมซ้ำอีกครั้งในระยะเวลาที่เชื้อตัวแรกยังไม่ถูกทำลายไป ก็อาจป่วยเป็นโรคมือเท้าปากได้ในที่สุด</p>	-	-
ประเทศ	<p>โซเซียลชื่นชม.. คลินิกกลางกรุง หมอรักษาฟรี-ค่ายาร้อยเดียว</p> <p>โลกโซเซียลแห่แชร์เรื่องราวสุดประทับใจของคลินิกรักษาโรคแห่งหนึ่ง ที่เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าคุณเชื่อไหมว่า ยังมีคลินิกแบบนี้ยังมีอยู่ในกรุงเทพฯ คลินิกที่ภายนอกอาจดูเก่าและทรุดโทรม แต่คุณหมอที่อยู่ประจำคลินิกกลับเป็นคนใจดี คอยตรวจอาการและรักษาผู้ป่วยอย่างดี แถมค่ารักษาพยาบาลก็ไม่แพง บางคนเจอค่ารักษาและค่ายารวมกันเพียงแค่ 100 บาท หรือบางคนก็คิดเพียง 50 บาทเท่านั้น ยิ่งถ้าคนไหนไม่มียา คุณหมอก็ไม่คิดเงิน เป็นคลินิกที่เหมาะสมสำหรับคนไม่ค่อยมีสตางค์จริง ๆ</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รมว.สธ.กำชับกรมการแพทย์ เป็นเรื่องตรงด้านการรักษาพยาบาล ต้องมีความเป็นเลิศ 3 ด้านคือ บริการ วิชาการและวิจัย</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และให้สัมภาษณ์ว่า กรมการแพทย์เปรียบเสมือนเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ (Excellence center)มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น เรื่องการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งกรมการแพทย์ดำเนินการได้เป็นอย่างดีมีการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการที่จะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศนั้น ได้มอบนโยบายให้กรมการแพทย์ต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศใน 3 ด้านคือ บริการ วิชาการและวิจัย บวกการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมที่เข้มแข็งของประเทศ</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ความรู้ใหม่ ! ห้ามล้างเนื้อไก่ก่อนปรุงอาหาร เสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค แนะนำปรุงสุกได้เลย</b></p> <p>เชื่อว่า เหล่าคุณพ่อบ้าน แม่บ้านที่ชอบทำอาหารทานเอง คงจะจัดการล้างทำความสะอาดเนื้อสัตว์ หรือผักต่าง ๆ ก่อนนำมาปรุงอาหารทุกครั้ง เพื่อความสะอาดและให้ปลอดภัยจากสารเคมี แต่ใครจะรู้ว่า การล้างเนื้อไก่ที่ซื้อจากร้านก่อนปรุงอาหาร อาจไม่ได้ทำให้เนื้อไก่สะอาดขึ้นอย่างที่คิด ล่าสุด วันที่ 23 กค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องการล้างเนื้อไก่ จากเพจ <a href="#">Fon Windsor-Clive</a> ที่ระบุว่า การนำเนื้อไก่มาล้างก่อนนำมาปรุงอาหาร อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย <i>campylobacter</i> กับ <i>samonella</i> ซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะกับเด็กเล็กและคนแก่ ในขณะที่การหุงต้มไต่ด้วยความร้อนก็สามารถทำลายเชื้อโรคได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปล้างก่อนให้เสี่ยงกับการเกิดอาหารเป็นพิษกับตนเองและผู้อื่น</p> <p><b>Drama-addict</b> 7 likes</p> <p>เมื่อวานคนแชร์อันนี้กับผมอะ ก็มีคนส่งในคอมมาจริงละ ไข่โรตล้างไก่ สับก่อนปรุงอหารจริงหรือ</p> <p>ก็จริงพวครับ เพราะไก่ดิบก็มีเชื้อแบคทีเรีย <i>campylobacter</i> กับ <i>samonella</i> ที่ถ้าโดนกินขึ้นแฉกได้บ่อยๆ แล้วเวลาล้างนี่ น้ำล้างไก่ดิบมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่วิ่งไปเกาะมาด้วย ถ้ามันกระเด็นไปโดนถ้วยชามหรืออ่างล้างจานก็เลยเชื้อโรคนั้นไปเจริญเติบโตบนพื้น แล้วถ้าคนหยิบชามชามพวกนั้นไปใช้ หรือเอามือไปหยิบจับแล้วเอาไปหยิบอาหารอื่นแฉกคือ ก็ติดเชื้อ ขึ้นแบคทีเรียกับคนอื่นด้วย</p> <p>สิ่งที่ต้องประเทศเคยแนะนำกันว่า ไข่ไก่เป็นไข่ต้องล้างไข่ เอาไปปรุงอาหารมันเลย และเวลาล้างไก่ดิบในตู้เย็น ก็วางไว้ล่างสุดของตู้เย็นถ้าจากเชื้อไก่กับล้างผลไปโดนอาหารอื่นๆหาไม่มันเหมือนเชื้อแบคทีเรียที่วางไว้</p> <p>หรือถ้าไก่ดิบที่จะเอามาทำอาหารมีเมือกหรือคราบสกปรก ก็ไปกระดาษเช็ดเอา และเมื่อทำอาหารแล้ว ก็ควรเอาพวกถ้วยหรือชามที่ไม่เห็นไก่ดิบไปล้างทำความสะอาดให้ทุกครั้ง เนาะก็ปลอดภัยละครับ</p> <p>อ้างอิง <a href="https://www.food.gov.uk/news-updates/campylobacter/fsw-2014">https://www.food.gov.uk/news-updates/campylobacter/fsw-2014</a> เดลินิวส์จาก <a href="http://www.telegraph.co.uk/">http://www.telegraph.co.uk/</a> /Dont-wash-raw-chicken-health-e...</p>	-	<p>มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลตามหลักวิชาการว่าเป็นจริงตามข่าวในโลกโซเชียลหรือไม่ พร้อมทั้งเติมภูมิปัญญา สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนทราบ</p>







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย. เฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างเข้มข้น ลงพื้นที่ พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิด</p> <p>นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบหมูแผ่น หมูหวาน หมูเค็มและเนื้อเค็ม นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่า อย. มีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น แสม กุนเชียง หมูยอ แหนม และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารพร้อมบริโภค เช่น เนื้อทอด หมูอบแห้ง เนื้อแดดเดียว หมูแผ่น หมูสวรรค์ หมูหยอง หมูเส้น หมูทุบ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จำนวน 49 ตัวอย่าง ผ่าน 38 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.55 ไม่ผ่าน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.45 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-	-
ประเทศ	<p>คนใช้สันโรงพยาบาล “คลินิกหมอครอบครัว” คือทางออก</p> <p>ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้ป่วยล้น เตียงไม่พอ ห้องพักรักษาตัวมีจำกัด หลายแห่งต้องใช้เปล เช่นแทนเตียงให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวบริเวณทางเดิน ริมบันได หรือหน้าลิฟต์ ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ขณะเดียวกัน บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาลก็ประสบปัญหา เพราะมีภาระงานเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ว่า ขณะนี้กำลังทำแผนกำลังคนในทุกวิชาชีพว่ามีวิชาชีพใดขาดแคลน และควรกระจายไปยังพื้นที่ไหนบ้าง รวมทั้งจะพิจารณาด้วยว่า ในแต่ละพื้นที่ ประชากรจำนวนเท่าใด จำเป็นต้องมีแพทย์กี่คน จึงจะเพียงพอ ขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ โดยเป็นแผน 10 ปี จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับจังหวัดได้ โดยคลินิกหมอครอบครัวจะทำงานเป็นทีมของแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีสหวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข ที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่ โดย 1 ทีมจะดูแลประชากร 10,000 คน ตั้งคลินิกนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างสถานพยาบาลขนาดย่อมขึ้นอีก แต่จะใช้พื้นที่ใน รพ.สต.หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละแห่ง</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เปิดใจ นายแพทย์คนสวย ตีกรี ผอ.ย้ายการไม่เป็นตัวเองไม่มีความสุข 23 ก.ค. 59 จากกรณีในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพ ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โดยต่างชื่นชมในความสวยและน่ารัก แต่ที่ทำให้หลายคนทึ่ง เพราะที่จริงแล้วคนในภาพคือ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติ พบว่าเป็นความจริง ทราบชื่อต่อมาคือ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ หรือที่ออฟฟี่ อายุ 31 ปี สังกัดกลุ่มงาน องค์กร แพทย์ ประเภทข้าราชการ ตำแหน่งบริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาล และมี ตำแหน่งตามสายงานนายแพทย์ ระดับชำนาญการ เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 53 โดยจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณหมอท็อฟฟี่ เล่าว่า ตนเองเป็นชาวอ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยกำเนิด มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เมื่อปี 54 จนถึงปัจจุบัน และเพิ่งเปิดเผยตัวเองกับสังคม และสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในวันนี้ ว่า ตนเองแปลงเพศแล้ว เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยไปทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาล แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในราคาประมาณ 700,000-800,000 บาท การไม่ เป็นตัวของตัวเอง การปิดซ่อนเร้นตัวเองมันไม่มีความสุข ไม่มีประโยชน์ เรา ควรทำในสิ่งที่เราอยากเป็น เราควรทำความดี ทำประโยชน์แก่สังคมและ ส่วนรวม ช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆ อย่างนี้มันน่าจะมีประโยชน์ เมื่อฝันเรา เป็นจริง เราคิดว่าเราทำดีแล้ว ดีกว่าผู้ชายจริง ผู้หญิงแท้ ที่ไม่ทำประโยชน์ อะไรเลยให้กับสังคมเสียด้วยซ้ำ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน ตลอดทั้ง ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ต่างยอมรับว่า คุณหมอท็อฟฟี่ เป็นคุณหมอที่ทุ่มเทเวลาให้กับงานจริงๆ ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ และทำเพื่อชาวบ้านจริงๆ</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สาวกำแพงเพชรสยอง! เนื้องูเป็นต่อนป็นปีปลา ร้า หลังเคยเจองูไหล่จางนส้มดำ ที่ จ.ชลบุรี มาแล้ว สร้างความสยดสยองขนหัว ลุก จนบางคนพักกินปลา ร้าไปชั่วคราว ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ค. โลกออนไลน์ มีคนแชร์ภาพ และเรื่องราวของสาว จ.กำแพงเพชร ที่ตั้งใจไปซื้อปลา ร้าบรรจุ ปีบจากร้านประจำมากินให้หน้าใจ แต่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อ เปิดปีบมาปีบถึงขั้นอ้วกแทบพุ่ง เพราะแทนที่จะเจอกับเนื้อปลา ร้าเพียง ๆ ดันเจอเศษชิ้นส่วนของสัตว์คล้ายงูเห่ารวมอยู่ด้วย จึงไปเรียกเพื่อนบ้านมา ช่วยยืนยัน เป็นใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ รับรองว่าช็อกสุด ๆ จริง ๆ</p>	-	-









สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ตายพรากรักแท้ไม่ได้! เมียเห็นผัวตกบ่อน้ำโดดช่วยดับคู้ ตำรวจดูยามสายตรวจประจำตำบลเทพนคร สภ.เมือง จ.กำแพงเพชร รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในบ่อกลางทุ่งนา พื้นที่หมู่ 4 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร นำกำลังไปตรวจสอบ พร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ที่เกิดเหตุบ่อน้ำสภาพเก่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ลึกลงไปประมาณ 7 เมตร ที่ก้นบ่อพบศพนางกัญญา เกิดน้อย อายุ 37 ปี เสียชีวิตทับอยู่บนร่างนายปรีชา เกิดน้อย ผู้เป็นสามี สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นายปรีชาลงไปซ่อมเครื่องสูบน้ำในบ่อ โดยมีภรรยาตามไปช่วยระหว่างนั้นนายปรีชาเกิดอาการช็อคหมดสติ นางกัญญาทนเห็นชายคนรักเป็นอะไรต่อหน้าไม่ได้ จึงกระโดดตามลงไปช่วย แต่เกิดขาดอากาศเสียชีวิตตามกันไปทั้งคู่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ขึ้นมาจากบ่อน้ำก่อนส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่ รพ.กำแพงเพชร จากนั้นจะมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป</p>	-	<p>มอบทีมข่าวฯ เติมภูมิปัญญาให้ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันการสูญเสียชีวิต ในการลงไปในบ่อหรือท่อที่ลึก</p>
จังหวัด	<p>23/7/59 17.00 ว.40 รถทัวร์กับรถแบคโค หน้า อบต.ทับคล้อ พิจิตร สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์พิจิตร จุดทับคล้อ รับแจ้งอุบัติเหตุ รถโดยสารประจำทางพิจิตร-กรุงเทพ เฉี่ยวชนกับรถแบคโค ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย หนึ่งในนั้น อาการสาหัส 1 ราย กู้ภัยสรรเพชญ์จุดทับคล้อ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล และนำส่ง โรงพยาบาลทับคล้อ</p> <p> สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์ พิจิตร added 10 new photos to the album 23/7/59 17:00 ว.40 รถทัวร์กับรถแบคโค หน้า อบต.ทับคล้อ พิจิตร 2 hrs ๑๕</p> <p>23/7/59 17:00 ว.40 รถทัวร์กับรถแบคโค หน้า อบต.ทับคล้อ พิจิตร สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ์พิจิตร จุดทับคล้อ รับแจ้งอุบัติเหตุ รถโดยสารประจำทางพิจิตร-กรุงเทพ เฉี่ยวชนกับรถแบคโค ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย หนึ่งในนั้น อาการสาหัส 1 ราย กู้ภัยสรรเพชญ์จุดทับคล้อ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล และนำส่ง โรงพยาบาลทับคล้อ</p> 	-	<p>มอบหมายทีม SRRT คบสอ. ทับคล้อ สอบสวนสาเหตุ การเกิด อุบัติเหตุ พร้อม ทั้งรายงานผล ให้ทราบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ชอบ <input checked="" type="checkbox"/> ติชม  <input checked="" type="checkbox"/> ชอบ <input checked="" type="checkbox"/> ติชม  <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> ประสานงาน</p> <p><i>SRRT</i></p>

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 25 ก.ค. 2559

